



URAI PAINTS  
www.urpaints.com

ข้อมูลทางวิชาการ

# แม่สีน้ำ กาแลนท์

Rev. ....

คุณสมบัติ	ผลิตขึ้นจากอะครีลิกคุณภาพพิเศษ และผงสีคุณภาพดี ให้เนื้อสีแน่น การยึดเกาะดีเยี่ยม มีให้เลือกหลากหลายเฉดสี คงความสวยของสีได้ยาวนาน ใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
ลักษณะการใช้งาน	เหมาะสำหรับงานตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร เช่น ปูนคอนกรีต ป้ายโฆษณา แผ่นผ้า ปูนพลาสเตอร์ กระเบื้องเรียบ อิฐ เป็นต้น
ข้อมูลทางเทคนิค	<p>ชนิดผลิตภัณฑ์ : อะครีลิกโคโพลิเมอร์</p> <p>สี : อ้างอิงตามแคตตาล็อกสีน้ำกาแลนท์</p> <p>ลักษณะฟิล์ม : ด้าน</p> <p>ความกว้างจำเพาะ : 1.4 – 1.5</p> <p>ความหนืด : 112 - 117 เซนติพอยต์ ที่อุณหภูมิ 25 °C</p> <p>pH : 8.5 – 9.5</p> <p>อุปกรณ์ที่ใช้ทา : แปรง – ลูกกลิ้ง – สเปรย์พ่น</p> <p>ระยะเวลาการแห้งตัวที่ 25 °C</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แห้งแตะได้ : 30 – 60 นาที</li> <li>- แห้งทาบได้ : 1 – 2 ชั่วโมง</li> </ul>
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นผิวปูนใหม่ ควรทิ้งให้แห้งตัวประมาณ 30 วันก่อนทำการทาสี เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย และสีซีดจาง หากเป็นพื้นผิวปูนเก่า ควรทำการขัดลอกสิ่งสกปรก คราบสีเก่า รวมทั้งเศษฝุ่นผงขอล็ค ออกให้หมดก่อนเริ่มใช้งาน</li> <li>- ทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่นผง, คราบไข รวมทั้งเศษวัสดุต่างๆ</li> <li>- คนแม่สีน้ำบิวตี้ ให้ทั่วสม่ำเสมอก่อนใช้งาน สามารถผสมกับสีน้ำอะครีลิกทั้งแบบสำหรับภายนอก และภายใน ในจำนวนที่ไม่มีซีดจางกัด และหากความข้นมากไปก็สามารถเติมน้ำได้ เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้น</li> </ul>
การคลุมพื้นที่ผิวตามทฤษฎี	8 - 10 ตร.ม. / ลิตร / เที่ยว
การจัดเก็บและอายุงานผลิตภัณฑ์	อายุการเก็บรักษา 5 ปี (ไม่เปิดฝา) ควรเก็บในสถานที่ที่มีภาวะระบายอากาศที่ดี หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรง หากบรรจุภัณฑ์ยังคงเหลือควรปิดฝาให้สนิท และเก็บไว้ในสภาวะที่เหมาะสม
ข้อมูลความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม	ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ใช้งานในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง การสัมผัสบ่อยครั้งอาจทำให้ผิวแห้งและแตกได้ หากสัมผัสถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่ และน้ำปริมาณมาก หากเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลาหลายนาที ห้ามใช้ภาชนะเปล่าในการบรรจุอาหาร อย่าทิ้งลงท่อระบายน้ำ
ขนาดบรรจุภัณฑ์	0.236 ลิตร/ 0.9 ลิตร/ 3.6 ลิตร/ 10 ลิตร และ 18 ลิตร

**การปฏิเสธสิทธิ:** ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้มาจากความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และประสบการณ์ที่ผ่านมา การที่ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใด นอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำนักงานขาย: 52, 54 ซอยสาทร 11 (แยก 3) ถนน สาทรใต้, ยานนาวา, เขตสาทร} กรุงเทพฯ, 10120. โทร: +66 2 312 1049-50, +66 2 750 4808-9 แฟกซ์: +66 2 312 1163